

UBND TỈNH KON TUM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN-KH

Kon Tum, ngày tháng năm

Về việc tiếp tục triển khai các giải pháp ngăn chặn diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 2618/VP-NNTN ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục triển khai các giải pháp ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh cây Mai Dương đang xâm lấn và phát triển mạnh đã gây tác động xấu đến đất sản xuất nông nghiệp cũng như các hệ sinh thái đặc thù của địa phương.

Để tiếp tục tổ chức ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung như sau:

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuyên môn như: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị thông tin truyền thông, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến người dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh... về những tác hại nguy hiểm, các biện pháp phòng trừ sự phát triển của cây Mai Dương; hình thành ý thức phải diệt trừ cây Mai Dương ngay từ khi chúng mới bắt đầu mọc, ngăn ngừa không để cây Mai Dương phát triển và lây lan ra diện rộng.

- Huy động mọi lực lượng từ các tổ chức đoàn thể tại địa phương như: đoàn viên thanh niên, phụ nữ, hội nông dân, học sinh sinh viên, dân quân; các doanh nghiệp, người dân,... cùng phối hợp tham gia diệt trừ cây Mai Dương bằng các biện pháp cụ thể như sau:

+ Đối với các vùng ven sông, ven suối, ven đường, bờ mương, bờ ruộng và các vùng ven của khu vực bán ngập lòng hồ thủy điện có mật độ cây Mai Dương còn thấp thì các địa phương áp dụng các biện pháp thủ công để diệt trừ cây Mai Dương như: chặt sát gốc, đào cuốc cả gốc rễ, phơi khô rồi đốt để diệt các bộ phận từ thân, cành, gốc rễ và hạt của cây Mai Dương, công việc này cần tiến hành tốt nhất khi cây chưa đến kỳ ra hoa kết trái và cần phải thường xuyên, liên tục để tránh hiện tượng hạt phát tán, lây lan phát triển.

+ Đối với diện tích đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện có mật độ cây Mai Dương mọc dày, tập trung cần áp dụng biện pháp cơ giới kết hợp với hóa học. Cụ thể: dùng máy cày, máy ủi để làm cây bị chặt đứt, gãy dập giúp cây nhanh khô, héo để đốt. Sau một thời gian, phần thân gốc cây còn sót lại sẽ mọc các chồi non. Tiếp đó cần sử dụng các loại thuốc trừ cỏ có tính lưu dẫn để phun trừ cây Mai Dương mọc tái sinh khi có chiều cao khoảng 10-30 cm, sử dụng một trong các loại thuốc như: Hoạt chất Glyphosate (min 95%): Amiphosate 480SL, BM - Glyphosate 41 SL, Clyphosam 480SL, Clymo-sate 410SL, 480SL, Clear Off 480 SL, Gly - Up 480 SL, Go Up 480 SC, Mamba 480SL; hoạt chất Metsulfuron methyl: Alliance 20WG; Anly 200WG,... Khi sử dụng thuốc trừ cỏ để diệt cây Mai Dương cần tuân thủ theo hướng dẫn trên nhãn bao bì thuốc và phải đảm bảo an toàn lao động.

+ Về lâu dài, để ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương một cách triệt để, các địa phương cần thực hiện đồng bộ, thường xuyên và áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp: Đây là phương pháp sử dụng phối hợp các phương pháp kiểm soát nhằm phát huy ưu điểm và hạn chế những nhược điểm của từng phương pháp riêng lẻ, đạt hiệu quả kiểm soát cao nhất. Kiểm soát cây Mai Dương chỉ bằng phương pháp sinh học hay hóa học chỉ là nhất thời và không đạt được hiệu quả nếu không kết hợp cùng lúc với các phương pháp khác như lý học, cơ học, sinh thái học, đồng cỏ cạnh tranh.

- Khuyến khích chủ sở hữu đất chủ động ngăn chặn và diệt trừ cây Mai dương cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn loại cây này.

- Tiến hành điều tra, thống kê diện tích đất và xây dựng kế hoạch ngăn chặn sự phát triển và tổ chức diệt trừ cây Mai dương cho từng vùng, từng giai đoạn đến khi cây Mai Dương cơ bản được diệt trừ.

- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo và đề xuất các giải pháp ngăn chặn và tổ chức diệt trừ cây Mai dương.

Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo địa chỉ: 268 – Phan Đình Phùng – thành phố Kon Tum, email: cgbvtvkt@gmail.com hoặc ccttbvtv.snn@kontum.gov.vn) **trước ngày 16 hàng tháng** để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi cục TT&BVTV;
- Lưu: VT, KH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Chương

